



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

156 หมู่ 5 ต.พลาชัยชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-55267000 แฟกซ์ 0-55267108 <http://www.psu.ac.th>

ฉบับที่ ๔๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕



โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มรพส. จัดแข่งขัน “เส้นทางสู่นวัตกรรม ๕๕”  
ส่งเสริมงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เพ้นหาตัวแทนนักศึกษาเข้าสู่งการแข่งขันในระดับภูมิภาค



เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตกรรม ๕๕” ณ ห้องประชุม Mini Theater ชั้น ๔ อาคาร e – Library มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรคผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการผลักดันผลงานวิจัย และนวัตกรรมจาก มหาวิทยาลัยพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ ซึ่งได้รับเกียรติจาก **คุณชาญวิทย์ รัตนราศรี** ผู้จัดการโครงการสำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ, **คุณพิพัทธ์ ขวัญแพรวแก้ว** กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก และ **ผ.ศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป** ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมโครงการ จากการแข่งขัน ดังกล่าวทำให้ได้ตัวแทนนักศึกษา มรพส. จำนวน ๓ ทีม ไปแข่งขันในระดับภูมิภาค ได้แก่ **รางวัลที่ ๑ : ทีม PSRU Magic Team** โดยนักศึกษาศาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาการตลาด ผลงาน Net Reboot Plug ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งมี **ผ.ศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช** เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา **รางวัลที่ ๒ : ทีม T - AAC Machine** (ที่แอดแมทชีน) : Teacher Assistance Answer Check Machine นักศึกษาศาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและสาขาบัญชี ผลงานเครื่องตรวจข้อสอบอัจฉริยะ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท โดยมี **อาจารย์วัชร ลิ้มศรีประพันธ์** เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ **รางวัลที่ ๓ : ทีมขนมจีน** นักศึกษาศาขาวิทยาการและเทคโนโลยีการอาหารและสาขานิเทศศาสตร์ ผลงานการพัฒนาขนมจีนอบแห้งให้มีคุณสมบัติในการคืนรูปเร็ว ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท โดยมี **ดร.ชุตินา เลิศลักษณ์** เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โอกาสนี้ คณะทำงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มรพส. ขอขอบคุณนักวิจัย คณาจารย์ และทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ตลอดจนให้การสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว



# ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ทุกท่าน



รับพระราชทานปริญญาดัชนี ๒๕ ต.ค. ณ มรท.เชียงใหม่ / ซ้อมรับฯ ๒๕ - ๒๖ ต.ค. ณ มรท.พิบูลสงคราม

## ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ องค์กรสุขภาวะฯ ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง  
สุขภาพ (สสส.) เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลาง  
สนับสนุนการดำเนินงานเรื่องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตวัยแรงงานด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)  
โดยทำหน้าที่สนับสนุนด้านการบริการงานวิชาการ องค์ความรู้ ให้คำปรึกษา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร ให้มี  
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรให้มีสุขภาวะที่ดี ในกรณีนี้ มรพส. จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
โครงการศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ และมีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เพื่อชี้แจง  
รายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ท. ๔๑๐  
อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว จึงขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานฯ ที่มีคำสั่งแต่งตั้ง และได้รับหนังสือเชิญ  
เข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

## นักศึกษาวิชาทหาร มรพส. ลงพื้นที่บริการวิชาการ : วิทยุร่วมใจ หัวใจอาสา พัฒนาสังคม



กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในโครงการ “วิทยุร่วมใจ หัวใจอาสา พัฒนา  
สังคม” ณ โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย ตำบลนาขาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายอำพน กลีบปาน  
ผู้อำนวยการพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยงาน กพน. และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวนกว่า ๓๐ นาย ร่วมออกค่ายจิตอาสา  
เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนเบื้องต้น อีกทั้งพัฒนาทัศนียภาพภายในโรงเรียน โดยการจัดกระถางไม้ดอก - ไม้ประดับ ทาสี  
และทำความสะอาดอาคารเรียน เพื่อส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นสถานที่เรียนรู้ที่ดีสำหรับเยาวชน

**สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ฯ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ..วันนี้ (๑๒ ต.ค.)**

◆ **สโมสรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ มรพส.** กำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕  
ในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว  
จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว